
sþ. 390. Fyrirspurn [268. mál]
til menntamálaráðherra um skýrslu OECD um íslenska menntastefnu.

Frá Stefáni Benediktssyni.

1. Hver eru áform ráðherra um úrlausn þess vanda í íslenskum menntamálum sem lýst er í
skýrslu menntamálanefndar OECD um könnun á íslenskri menntastefnu?

2. Hvað hefur ráðuneytið gert í þessum efnum síðan skýrslan barst?
3. Verður Alþingi gerð grein fyrir efni skýrslunnar?


